

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **951** /LĐTBXH-VL

Hà Nội, ngày **20** tháng **3** năm 2023

V/v trả lời kiến nghị, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động - Thương và Xã hội nhận được kiến nghị của các tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bắc Kạn, Tiền Giang trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, theo đó, Bộ Lao động - Thương và Xã hội đã xây dựng nội dung trả lời về một số vướng mắc của các địa phương liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (*Phụ lục kèm theo*).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi các địa phương để biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPQGNN;
- Lưu: VT, VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

Phụ lục

(Kèm theo công văn số **951** /LĐTBXH-VL ngày **20** tháng 3 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

1. Kiến nghị của các tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hoà: Chưa có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với thực hiện chỉ tiêu 12.3 về “Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn” theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 08/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, trong đó phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối với Tiêu chí số 12.3 “Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hoà nghiên cứu, sớm ban hành văn bản quy định/hướng dẫn cụ thể, làm căn cứ để triển khai, thực hiện, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn: Tiểu dự án 3, Dự án 4 - phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (vốn sự nghiệp): Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, tình hình sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu: Hiện nay, Bộ Lao động - TB&XH chưa có hướng dẫn triển khai phần mềm và quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu về người lao động.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 31/01/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 222/LĐTBXH-VL về việc thực hiện hoạt động quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Tiểu dự án 4.3. Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (*Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ*). Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) đang phối hợp với Bộ Công an (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu thập thông tin người lao động trên cơ sở gắn kết với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để đảm bảo đồng bộ, thống nhất và triển khai sớm trong thời gian tới.

3. Kiến nghị tỉnh Tiền Giang: Tiểu dự án 3 - Dự án 4 (Hỗ trợ việc làm bền vững) là dự án thành phần để kết nối với dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh đang tổ chức thực hiện theo lộ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật đảm bảo kết nối

thông suốt với hệ thống của trung ương. Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa hoàn thành các phần mềm giao dịch trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu để địa phương kết nối thông suốt.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với phần mềm sàn giao dịch việc làm trực tuyến:

Ngày 30/06/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 586/QĐ-LĐTBXH phê duyệt chủ đầu tư Dự án “Tăng cường kết nối cung – cầu lao động”, trong đó có xây dựng phần mềm sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Hiện nay, Bộ Lao động đang tiến hành xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai xây dựng phần mềm sàn giao dịch việc làm trực tuyến trong thời gian tới.

Tiếp thu kiến nghị của tỉnh Tiền Giang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung xây dựng phần mềm sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

2. Về xây dựng cơ sở dữ liệu

- Đối với cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người: Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng bộ công cụ nhập tin người tìm việc - việc tìm người tại địa chỉ <http://csld.vieclamvietnam.gov.vn> và có văn bản hướng dẫn thực hiện sử dụng công cụ nhập tin (*Công văn số 162/CV-TTQGVDVVL ngày 18/7/2022 của Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm về việc sử dụng công cụ thu thập, cập nhật thông tin việc làm trống, người tìm việc*). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nhập thông tin người tìm việc - việc tìm người vào bộ công cụ trên để đảm bảo thống nhất cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên toàn quốc.

- Đối với cơ sở dữ liệu người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Ngày 31/01/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 222/LĐTBXH-VL về việc thực hiện hoạt động quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Tiểu dự án 4.3. Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (*Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ*). Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) đang phối hợp với Bộ Công an (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu thập thông tin người lao động trên cơ sở gắn kết với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để đảm bảo đồng bộ, thống nhất và triển khai sớm trong thời gian tới.